

Hội nghị đối thoại giữa Ban giám hiệu nhà trường với học sinh, Đội viên

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2024 – 2025, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và giúp lãnh đạo nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời các mối quan tâm của học sinh, vào chiều ngày 31/12/2024, tại phòng Hội đồng nhà trường, Liên đội Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã diễn ra buổi đối thoại giữa đại diện lãnh đạo nhà trường với đại diện học sinh các tập thể lớp năm học 2024 - 2025.

Đến dự buổi đối thoại có cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; thầy giáo Nguyễn Văn Vinh - Phó hiệu trưởng nhà trường; thầy giáo Vũ Văn Tiến – GV Tổng phụ trách Đội.

Tại buổi đối thoại, các em đã mạnh dạn, tự tin chủ động đưa ra một số nội dung cần nhận được sự chia sẻ như: Tìm hiểu về lịch sử nhà trường cũng như lịch sử nước nhà; nhận thức về giới tính, bình đẳng giới, mong muốn được tham gia nhiều sự kiện lớn do nhà trường cùng Ban phụ huynh phối hợp tổ chức, cơ sở vật chất, trường học khang trang hơn; phương pháp học tập tốt để đạt kết quả cao,...

Thông qua đối thoại, nhà trường nắm bắt tư tưởng của học sinh, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của học sinh trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt. Từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời đảm bảo thông tin hai chiều giữa học sinh với Lãnh đạo nhà trường, phát huy và nâng cao tinh thần dân chủ trong nhà trường.

Qua đó cũng tạo điều kiện cho học sinh các lớp được trao đổi và nói lên những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình với Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường. Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về các quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề học tập, sinh hoạt tại nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở mang tính xây dựng, lãnh đạo nhà trường đã có những chia sẻ rất thân thiện, thiết thực và chân thành với các em. Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường có kế hoạch và biện pháp thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2024 – 2025 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh:











Người viết: Thầy giáo Vũ Văn Tiến- GV TPT